



ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ  
ตำแหน่งอาจารย์

ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ไปแล้วนับ บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุด คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

**รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก**

นายกิตติศักดิ์ สุทธิ

**กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (สอบสอนและสอบสัมภาษณ์)**

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเรือนอมเรศวราศวร โรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

เวลา	08.40 – 08.55 น.	รายงานตัวผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน (ภาคเช้า)
เวลา	09.00 – 11.00 น.	สอบข้อเขียน
เวลา	12.40 – 13.00 น.	รายงานตัวผู้เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ (ภาคบ่าย)
เวลา	13.00 น. เป็นต้นไป	สอบสอนและสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบข้างต้น ให้ไปรายงานตัวต่อกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

**ข้อกำหนดในการสอบคัดเลือก**

- ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะต้องรายงานตัวสอบ ไม่เกินเวลา 8.55 น. ในภาคเช้า และไม่เกิน 13.00 น. ในภาคบ่าย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
- ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสอบสัมภาษณ์จัดทำประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้วิชา ทักษะกระบวนการทางนาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 คาบเรียน (เวลา 100 นาที) พร้อมสื่อประกอบการสอน หรือเอกสารประกอบการสอน จำนวน 8 ชุด และคัดเลือกกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสาธิตการสอน ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที

**การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก**

คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ผ่านทางเว็บไซต์ [www.satit.su.ac.th](http://www.satit.su.ac.th) ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

**เกณฑ์การตัดสิน**

ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์